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ขาวประชาสัมพนัธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  

                                 

 
น.ศ.ขอกูเงินยืมเรียนเพิม่เกอืบ3หมื่น 
ผจก.กยศ.ถกอนกุก.บัญชีจาย1-2ชวย 

 
นพ.ธาดา มารติน ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปดเผยวา เมื่อเร็วๆ น้ี 
คณะอนุกรรมการบัญชีจายที่ 2 ไดแจงมาที่ กยศ.วามีนิสิตนักศึกษารายใหมขอกูเงินกองทุน กย
ศ.รอบที่ 2 จํานวน 28,500 คน วงเงิน 1,640 ลานบาท แบงเปน มหาวิทยาลัยรัฐเดิม 8,036 คน 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 10,620 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 7,069 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 1,926 คน และอื่นๆ 849 คน ซึ่งตัวเลขของผูกูเขามาใหมมากพอสมควร สวนสาเหตุ
ที่มีผูกูมากเพราะในชวง 5 ปที่ผานมา มีสถาบันอุดมศึกษาเกิดขึ้นจํานวนมาก ทําใหมีผูขอกู
กองทุน กยศ.มากขึ้นดวย จากขอมูลน้ี กยศ.เปนหวง และเกรงวาจะไมมีเงินใหผูขอกูไดทั้งหมด 
ขณะนี ้กยศ.ตองขอดูรายละเอียดขอมลูทั้งหมดกอนวาจะชวยเหลือนิสิตนักศึกษากลุมน้ีไดมาก
นอยเพียงใด และจะชวยอยางไร ทั้งน้ี กยศ.จะตองหารือกับคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่ 1 และ
คณะอนุกรรมการบัญชีจายที่ 2 เพื่อหาแนวทางชวยเหลือ และจะสรุปแนวทางการชวยเหลือ 
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุน กยศ.ที่มีปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานในวันที่ 27 
กันยายนนี้  
 
"กยศ.เห็นใจทุกฝาย และอยากใหทุกคนไดรับเงินกู แตตองรูวาเงิน กยศ.เปนเงินจากภาษี
ประชาชน ดังน้ัน ตองใชอยางระมัดระวัง และเกิดประโยชนสูงสุด" นพ.ธาดากลาว 
 
นายวรากรณ สามโกเศศ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ กลาววา ขอมูลการกูยืม
เงินกองทุน กยศ.ในขณะนี้ยังไมชัดเจน เน่ืองจากนักเรียนบางคนที่กูกองทุน กยศ.ไปแลว แต
เลิกเรียนกลางคัน และไมไดแจงขอมูลกลับมา หรือการจัดสรรเงินกูใหกับผูกูรายเกามากเกินไป 
ขณะที่ผูกูรายใหมไดนอยเกินไป ซึ่งเปนเชนน้ีทุกป แตตนหวังวาการจัดสรรเงินกู กยศ.ตอไปจะ
ชัดเจน และมีระบบขอมลูที่ดีขึ้น ซึ่งจะสงผลใหมีเงินเหลือพอจะใหกูเพิ่มได แมจะไมไดครบทุก
คนก็ตาม 
 
หนา 26 
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